



## สารจากนายเกษตรมนตรีตำบลนาป่า

### “จิตอาสา”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กระผมจะขอพูดเรื่อง "จิตอาสา" เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของ "จิตอาสา" ที่เราทุกคนได้ร่วมกันทำความดี ถวายแด่รัชกาลที่ 9 จุดเริ่มต้นที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิต เพื่อเป็นการทำความ ดีด้วยหัวใจถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ ข้าราชการบริพารในพระองค์ฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาด้วยกันดูแลและพัฒนาารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆ รอบพระราชวังดุสิตขยาย สู่พื้นที่โดยรวมของประเทศ ซึ่งในรอบสองสามปีที่ผ่านมา ภาพที่คุ้นตากับจิตอาสาที่สวมเสื้อสีเหลือง สวมหมวกสีฟ้า และผ้าพันคอสีเหลือง ภาพของความสมัครสมานร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวไทย มิให้เห็นอย่างสม่ำเสมอตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ ผ่านโครงการ “หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ถูกเรียกสั้นๆ ว่า โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ได้ประสบความสำเร็จและขยายตัวไปสู่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างน่าปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ

"จิตอาสา" อาจจะเป็นคำใหม่ที่เริ่มเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างไม่กี่ปี "จิตอาสา" คือจิตที่ไม่นิ่งดูยต่อความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วยการให้ทาน ให้เงิน แต่ด้วยการสละเวลา ลงแรงเข้าไปช่วยด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยผู้อื่น ความหมายของ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” หมายถึง ประชาชนที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้เรียบเรียงคำแนะนำจิตอาสา ว่า กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน จิตอาสาภัยพิบัติ วัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ และ จิตอาสาเฉพาะกิจ วัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ ในส่วนของข้อพึงปฏิบัติของจิตอาสา กำลังพลจิตอาสาพระราชทานเป็นบุคคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ ไม่ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่อาจจะเกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์และอาจจะมีข้อครหาได้ เช่น การเรียกรายเงินโดยอ้างกิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และบัตรประจำตัวกำลังพล การแต่งกายควรแต่งกายด้วยเสื้อพระราชทาน หรือเสื้อสีสุภาพที่ไม่มีการระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคล บุคคลใดๆ กรณีนักเรียน นักศึกษา สามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบ หรือสวมใส่กระโปรง/กางเกงของสถานศึกษาได้ สวมหมวกและผ้าพันคอที่ได้รับพระราชทาน ติดบัตรประจำตัวจิตอาสาฯ โดยมีข้อควรระวัง คือ จิตอาสาฯ ที่ลงทะเบียนถูกต้องเท่านั้นที่สามารถแต่งกายตามที่กำหนดข้างต้นได้ ชุดเครื่องแบบจิตอาสาฯ ไม่เป็นมรดกตกทอด ไม่สามารถมอบต่อให้ผู้อื่นได้ ห้ามทำเลียนแบบ (เนื่องจากมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย) และห้ามจำหน่ายแจก

ปัจจุบันเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และเปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ ) สำหรับพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สามารถรับได้ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้น

.../กรณีนี้

กรณีที่ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน แต่อยากร่วมโครงการหรือกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ นั้น ก็สามารถร่วมได้ โดยแต่งกายสุภาพตามกาลเทศะ และมีความรักกุ่ม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเป็นพอ เพราะบุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เหล่านี้คือคำจำกัดความของคำว่าอาสาสมัคร ซึ่งเรียกร่างๆว่า "จิตอาสา" นั่นเอง

การขับเคลื่อนงานจิตอาสา ปัจจุบันมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง แต่พลังขับเคลื่อนที่สำคัญ คือพลังความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ที่สามารถช่วยกันขับเคลื่อนงานจิตอาสาให้ไปได้ในโลกยุคปัจจุบันนี้ มนุษย์เราเริ่มมีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น เริ่มใช้ชีวิตในวงที่แคบลง สนใจคำนึงถึงแต่ตัวเอง ไม่สนใจหรือใส่ใจกับสิ่งรอบข้าง ซึ่งอุปนิสัยนี้ กำลังบั่นทอนสังคมโดยทั่วไป เพราะความรู้สึกลับแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลหรือคิดถึงส่วนรวมนี้ จะส่งผลให้สังคมไม่น่าอยู่ ผู้คนขาดคุณธรรมจริยธรรม แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ไม่มีใครยอมใครหรือช่วยเหลือใคร สุดท้ายสังคมก็อยู่ไม่ได้

กระผมในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโอกาสได้เข้าร่วมในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา มาโดยตลอด จึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและช่วยกันปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนซึมซับความเป็นจิตอาสาและมีหัวใจที่เป็นจิตสาธารณะ เพราะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ ให้มีคุณลักษณะที่ดีในด้านนี้ จะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ต่อไปในอนาคต จิตอาสาทำได้เพียงแค่ว่าคุณเป็นคนที่มีพลัง คุณจะสามารทำได้ทุกอย่าง เพียงแค่ไปร่วมกับโครงการที่จัดกิจกรรมจิตอาสา ในเวลาที่ว่างๆ หรือหากไม่มีเวลาว่าง อาจจัดกิจกรรมของตนเอง เช่น อาสาเก็บขยะตามชุมชน หรือช่วยผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ทำกิจกรรมต่างๆ แค่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำสังคมให้น่าอยู่และมีจิตอาสาอย่างแท้จริง

“จิตอาสา” หนทางอยู่ร่วมกันในสังคม เริ่มที่คุณ..



( นายสามารถ สุขสว่าง )

นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

1 พฤศจิกายน 2562